



ด่วนที่สุด

ที่ สต ๐๐๑๗.๒/ว ๙๒๗

ศาลากลางจังหวัดสตูล

ถนนสตูลธานี สต ๙๑๐๐๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายกเทศมนตรีทุกแห่ง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๑๖๔๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ด้วยจังหวัดสตูลได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ทำความเข้าใจกับหน่วยงานปฏิบัติในเรื่อง การกำกับดูแล นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งผู้ได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้รับทราบถึงแนวทางดังกล่าว

๒. เน้นย้ำข้าราชการและผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนให้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถติดต่อประสานการปฏิบัติได้ในช่วงเวลาที่มีการ Work From Home โดยไม่ให้เกิดความล่าช้าจนกระทบต่อผลประโยชน์ของประชาชน

เพื่อให้เป็นไปตามศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จังหวัดสตูลจึงขอให้ส่วนราชการดำเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ตามมติที่ประชุมฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกรัฐ หลีเส็น)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

สำนักงานจังหวัดสตูล

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๑๐๕๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : satuncovid๑๙@gmail.com



ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๑๖๕๗

ถึง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ส.ม.ง.ศ.บ.ค.ม.ท.
วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๔
เลขที่ ๖๔๑
เวลา

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดการประชุม ประจำวัน เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการ ที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนด ทั้งนี้ ศปก.ศบค. จึงขอแจ้งผลการประชุมเพื่อให้ ส่วนราชการทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๖

โทรสาร ๐ ๒๖๘๒ ๖๒๓๕

ผลการประชุม สปก.ศบค.
ประจำวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑. ด้วย สปก.ศบค. ได้จัดการประชุมประจำวันของ สปก.ศบค. ในวันที่ ๔ ก.พ. ๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	ให้ กต. ทหารีร่วมกับ สธ. คร. และ มท. ถึงความเป็นไปได้ในการปรับลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของ Destination Management Company (DMC) สำหรับผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแบบไม่เข้ารับบริการกักกันตัว อาทิ ค่าที่พัก ค่าตรวจสอบสถานที่ ค่ายานพาหนะ และค่าบริหารจัดการในการคุมไว้สังเกต โดยให้คำนึงถึงความสำคัญของการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด - 19 ควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนของประเทศ	กต. / สธ./ คร./ มท.	
๒.	ให้ ศรชล. และ จท. กำกับดูแลการเดินทางเข้าประเทศของกลุ่มคนต่างด้าวที่มากับเรือยอร์ช ผู้ซึ่งได้รับหนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Certificate of Entry: COE) และได้รับหนังสือตรวจลงตรา (VISA) ผ่านช่องทางปกติตั้งแต่ประเทศต้นทาง ให้การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของกลุ่มคนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ศรชล./ จท.	
๓.	ให้ มท. ตม. และ กต. ทำความเข้าใจกับหน่วยงานปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติ ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๓ ให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางดังกล่าว	มท. / ตม. / กต.	
๔.	ให้ มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำข้าราชการและผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ให้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถติดต่อประสานการปฏิบัติได้ในช่วงเวลาที่มีการ Work From Home	มท./ ทุกส่วน ราชการ	

	โดยไม่ให้เกิดความล่าช้าจนกระทบต่อผลประโยชน์ของประชาชน		
๕	ให้ ศปม. จัดเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร (สท.) สนับสนุนการดำเนินการประจำจุดตรวจ/จุดคัดกรองในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (จ.สมุทรสาคร) เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ศปม.	
๖.	ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันหมอชนะ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๖.๑ ให้ สพร. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบการทำงานทางเทคนิคของแอปพลิเคชันหมอชนะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของ ดศ. ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบแอปพลิเคชันดังกล่าวต่อไป ๖.๒ ให้ มท. (จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดมหาสารคาม) และ กทม. แจกผู้ประกอบการโรงงานและเจ้าของสถานประกอบการในพื้นที่เสี่ยงและขอความร่วมมือให้แรงงานของตนเองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบสวนโรคของ คร. ต่อไป ๖.๓ ให้ สพร. และ ดศ. ร่วมกันจัดทำ Animation กระบวนการทำงานและผลลัพธ์การดำเนินงานของแอปพลิเคชันหมอชนะ และให้ โฆษก ศบค. นำไปประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าว ๖.๔ ให้ สพร. พัฒนา Function และ/หรือ Feature ของแอปพลิเคชันหมอชนะที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามและสอบสวนโรคเพิ่มเติม อาทิ การแจ้งเตือนข้อมูล Animation การทำงานของแอปฯ เพื่อดึงดูดให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น	สพร. มท. (จังหวัด สมุทรสาครและ จังหวัด มหาสารคาม)/ กทม./ คร. สพร./ ดศ./ โฆษก ศบค. สพร.	
๗.	ให้ คค. พิจารณามาตรการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษา ทั้งนี้ยังคงให้ยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข "DMHTT" อย่างเคร่งครัด	คค.	
๘.	ให้ กทม. กำชับผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ กทม. โดยเฉพาะในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด	กทม.	

๙.	ให้ สธ. คร. และ โฆษก ศบค. ร่วมกันหาหรือแนวทางการสร้าง การรับรู้และสร้างความเข้าใจต่อประชาชนเกี่ยวกับแนวโน้ม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในห้วงสิ้น เดือน ก.พ. ๖๔	สธ./ คร./ โฆษก ศบค.	
๑๐.	ให้ วช. ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง พิจารณาจัดทำหลักสูตรต้นแบบของการเรียนแบบผสมผสาน (On-Air On-Site และ Online) เพื่อรองรับกรณีการปิด สถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ให้มีการประเมินผล การดำเนินการเพื่อเสนอให้ สธ. พิจารณาพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นมาตรฐานทั่วประเทศต่อไป	วช./ สธ.	

ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔